



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โทร ๐-๗๗๕๓-๑๐๐๓

ที่ ขพ ๐๓๓๒/๑๗๖

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน สาธารณสุขอำเภอสวี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามมาตรการ กลไกและระบบ ในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการ อย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ขอรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบน รอบ ๖ เดือน การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่มีอุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ตามแบบรายงานที่แนบ มาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบน ผ่าน เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลลิตศรี สังโยชะ

(นางสาวสาวิตรี สังโยชะ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ความ

- ความ

นางเดือนเพ็ญ เคียนบุณ
สาธารณสุขอำเภอสวี

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	-เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ
๒	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ	- เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี - ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	-เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๕	มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดทำพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	-เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี	ไม่มี	๑.มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการตามระเบียบราชการ ๒.เบิกค่าตอบแทนตามความจริง ๓.ไม่พบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาต่างๆที่ผิดระเบียบ
๖	มาตรการแนวทาปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ	-เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๗	มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สวิตรี สักโสม,

(นางสาวสวิตรี สักโสม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ